



www.posttoday.com วันที่: อาทิตย์ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2557

www.posttoday.com

M2

'ผมอยากช่วยคน'

วิศรุต จิตรศิริ
แพทย์แผนจีน

M8

วิษญาพร จิระเวชสุนทรกุล
จากเด็กขี้อาย สู่นำเชิษร์

‘ผมอยากช่วยคน’

วิศวกรจิตรศิริ



แพทย์แผนจีน

“ผมเลือกเรียนการแพทย์แผนจีนเอง เพราะตอนเด็กๆ ผมเห็นคุณพ่อคุณแม่รักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน มีการรักษาด้วยการฝังเข็มแล้วหาย ตอนนั้นผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งอัศจรรย์อย่างคุณแม่มีปัญหาเรื่องมดลูกทำให้ไม่สามารถตั้งครรภ์ได้สักที คุณแม่อยากมีน้องมาก ไปโรงพยาบาลมาหลายที่ ในที่สุดก็ไปหาหมอจีนกินยาจีน ใช้เวลาสักกระยะคุณแม่ก็สามารถมีน้องได้ คนที่บ้านมีปัญหาเรื่องปวดกล้ามเนื้อแต่ไม่ยอมกินยา ไปให้หมอฝังเข็มก็หาย การรักษาแบบนี้เป็นสิ่งที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็ก ตอนเด็กก็แค่สงสัยว่ากินแคยาไปทำไมถึงหายป่วย”

“แมค-วิศวกร จิตรศิริ” เอ่ยถึงที่มาของการร่ำเรียนจนได้เป็นแพทย์แผนจีน

ต้องบอกว่าแมคโชคดีที่รู้ความต้องการของตัวเอง ว่าต้องการเรียนอะไร เพื่ออะไร แม้ว่าจุดหมายจะยังไม่ชัดเจนนัก แต่เขาก็ปักธงเริ่มต้นอย่างหนักแน่น

“ถ้าตอนที่เรียน ม.6 อยู่ ผมก็บอกเป็นอาชีพไม่ได้ ว่าอยากเรียนจบมาแล้วทำอะไร แต่ผมรู้สึกเสมอว่า อยากช่วยคนทำงานอะไรก็ได้ที่ได้ช่วยเหลือคน แล้วอาชีพที่มันชัดเจนที่สุดก็คือหมอ หมอช่วยรักษาสุขภาพของคนได้ เมื่อมีสุขภาพที่ดีก็มีชีวิตที่ดี และด้วยความที่ผมคุ้นเคยกับการรักษาแบบแผนจีน จึงเลือกเรียนด้านนี้”

กว่าจะมาถึงวันนี้ก็มีอุปสรรค แต่เมื่อไม่ยอมถอย สู้ต่อไปย่อมชนะ

“ตอนเรียนปี 1 ผมท้อมาก เพราะทุกอย่างต้องเรียนภาษาจีน เราไม่ชอบที่ต้องเรียนภาษา เกือบถอดใจแล้ว แต่คุณพ่อคุณแม่ให้กำลังใจ บอกให้อดทน พอเลยช่วงจุดหนึ่งเราเริ่มเอนจอย ไม่เครียด คือเราต้องไม่มีตัวเอง เมื่อก่อนผมไม่ชอบเรียนภาษาก็บอกตัวเองแต่ว่าไม่ชอบ มันยากๆ เราเข้ากับตัวเองแบบนั้น มันก็ยากจริงๆ แต่พอเราเริ่มเปลี่ยน



ทัศนคติ ไม่อคติ หันมาใส่ใจกับมันจริงๆ คือผมจะมีข้อคิดเตือนใจอยู่ว่า อย่าสร้างทางเลือกให้ตัวเองไม่มีคุณค่า อย่างไม่อยากเรียนภาษาจีนไปทางอื่นดีกว่า แต่ผมเลือกหันกลับมาทำเต็มที่”

ครั้นพอเรียนจบ วิศวกร เปิดคลินิกฝังเข็มและยาจีน ชื่อ “แมค คลินิก” ซึ่งเจ้าตัวบอกว่า ราคาการรักษาเน้นพยายามไม่ให้สูงมาก เพราะต้องการให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาได้ ตามเจตนาที่เรียนมา คืออยากช่วยเหลือคน

“เปิดมาได้ประมาณ 8-9 เดือนแล้วครับ คนไข้ส่วนใหญ่ที่มาจะเป็นการบอกรอกันปากต่อปาก คือมารักษาแล้วอาการดีขึ้น ซึ่งส่วนมากก็โรคปวดทั้งหลาย ไมเกรน ผมคิดค่ารักษาถูกไม่กล้าคิดแพง เพราะเงินที่เอามาเป็นความเจ็บป่วยของคนไข้ มีบางรายก็รักษาฟรี เพราะคนไข้ไม่มีเงิน ซึ่งตรงนี้ผมจะดูเป็นรายๆ ไป เพราะเราโตมาด้วยความไม่มีเงิน เข้าใจในความลำบาก อย่างวันหนึ่งทำงานได้เงิน 300 บาท แต่มาหาหมอครั้งเดียวเงินที่หามาด้วยน้ำพักน้ำแรงทั้งวันทั้งคืนหมดไปแล้ว คือถ้าคนไข้ไม่มีจริงๆ คุยกันได้”

เคยถูกทักว่าไหนๆ อยากเป็นหมอ ทำไมไม่เลือกเรียนหมอที่สามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ ทว่าวิศวกรชี้แจงอย่างใจเย็นไปว่า “ที่ผมเลือกมาทางนี้ เพราะเป็นศาสตร์ที่เราสามารถช่วยเหลือคนไข้ได้ด้วยมือกับเข็ม ไม่ต้องใช้ยาราคาแพง ไม่ต้องผ่าตัด ต้นทุนค่ารักษาไม่สูง ทำให้สามารถเข้าถึงคนเจ็บป่วยได้เยอะ เราใช้มือกับเข็มก็สามารถรักษาเขาให้กลับไปใช้ชีวิตได้ ยิ่งถ้าเป็นโรคอัมพาตผมจะ



คิดค่ารักษาถูกลงไปอีก เพราะโรคนี้คนไข้เจ็บป่วยแล้ว คนดูแลก็ลำบาก”

วิศวกรกล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า “เงินแต่ละบาทของคนไข้ เขาพยายาม เขาทุกข์จากการเจ็บป่วยแล้วเราไม่อยากซ้ำเติมเขาอีก ตอนนี้นักเจ็บป่วยในประเทศไทยมีเยอะ ป่วยเป็นโรคเล็กๆ น้อยๆ อย่างโรคปวด โรคนอนไม่หลับ ผมอยากให้ทุกคนดูแลตัวเอง ร่างกายแข็งแรงเป็นสิ่งสำคัญ ควรนอนเป็นเวลา ต้องนอนก็ชั่วโมง กินข้าวตอนไหน แต่ละคนไม่เหมือนกัน แต่ทำชีวิตให้มันสมดุลได้ อย่าหนักเกินไป การดูแลตัวเองในปัจจุบันดีกว่าทำงานหาเงินมาดูแลตัวเองในอนาคต” ■



แสบ-วิศวกร จิตศิริ

จบการศึกษา : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (ร่วมกับมหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนเชียงใหม่) ปริญญาการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (เกียรติคุณอันดับ 1)

เคยเป็นนักศึกษาแพทย์จีนฝึกหัดที่โรงพยาบาลหลงหัว เชียงใหม่ โรงพยาบาลแพทย์จีนเมืองคุณชาน โรงพยาบาลเทียนฟ้า กรุงเทพฯ ฯลฯ